

quí vị có thể trao đổi, thưởng thức chương trình hỏi, đáp của học viên trong mùa thuyết trình vào mỗi chủ nhật từ 6:30 đến 8:30 tối, trú xứ tại chùa Hoa Nghiêm.

8. BẢO TRỢ HỌC SINH NGHÈO

Ban xã hội chùa Hoa Nghiêm đã kiên trì theo đuổi một chương trình dài hạn lợi tha: bảo trợ cho các học sinh nghèo, hiếu học. Trong nhút thời, hiệu quả không thấy tăm hơi gì, nhưng mặt đường trường vẫn có những tiếng vang tốt lành và thuận lợi. Năm nay chùa Hoa Nghiêm tiếp tục bảo trợ một vị thầy du học cấp Tiến sĩ ở Ấn Độ, 2 ni cô đang học cấp Đại Học và 6 em vào Đại Học.

Ai cũng biết giáo dục là chìa khóa mở các cánh cửa đời lẫn đạo, nhưng chính đồng tiền lại quyết định cho những thành tựu giáo dục. Thành ra, một đất nước nghèo đói, thì nền giáo dục không làm sao mà phát triển được. Nền chính trị độc tài kiểu Việt Nam, ai là kẻ giàu, ai là kẻ có nhiều ưu thế trên lãnh vực giáo dục, nó rõ như ban ngày!

Trong hoàn cảnh của dân tộc Việt Nam ngày nay, thành phần nghèo nàn, dốt nát, thất học lại chiếm đa số. Nâng đỡ, cứu giúp họ quả thật là một quan điểm có tầm nhìn đúng đắn, đáng được cân nhắc, suy ngẫm. Nói gì thì nói, nền dân chủ của một đất nước phải được bảo chứng bởi dân trí. Đó là một khẳng định.

9. SINH HOẠT THIẾU NHI

Hàng tuần khoảng hơn 30 em thiếu nhi ở lứa tuổi vui chơi ở các nhà trẻ đã được tập trung tại chùa Hoa Nghiêm dưới sự hướng dẫn của Ni cô Thích Phước Sinh. Các em sẽ được dạy phương pháp vui chơi, thoải mái, nhẹ nhàng có hơi hướm của nhà chùa. Gần gũi với tượng Phật, Bồ Tát, với nhang đèn, với tiếng chuông, tiếng mõ là một cơ hội để

Tu học ngoài trời tại Emerald lake ngày 30-03-2002

Hàng năm, Liên Hữu Tịnh Độ thuộc hai đạo tràng Hoa Nghiêm và Quang Minh đã có một chương trình định trước là hai lần tịnh tu ngoài trời. Hôm nay, ngày 30/03/2002 là lần tu học đầu tiên của năm 2002.

Ai cũng biết mỗi ngày chúng ta sống rất nhiều với tình trần. Những lao xao với cuộc đời trong sáng, trưa, chiều, tối đã tràn ngập, đầy ắp, từ trong ra ngoài, từ thân vào tâm. Thậm chí nó còn lưu nhập, chồng chất trong giấc ngủ, quay cuồng, vọng động, được thể hiện thành chiêm bao. Con cá nó sống vì nước thì con người dường như sống nhờ cảnh. Mà cảnh làm trở ngại cho người tu. Rời cảnh để mà tu là phương pháp thực tiễn nhất của căn cơ đại chúng thời mạt pháp này. Một ngày rời xa ồn náo thị thành, sống gần với thiên nhiên, với thông xanh nước biếc, đồi cao chốn chớ bao quanh của rừng núi Emerald lake, góp phần thanh tịnh hóa thân



Tu học ngoài trời.